



คลัง กับ AIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (2)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

4. ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AIB

สำหรับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ AIB จะเป็นแหล่งเงินทุนอีกทางเลือกหนึ่งของไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังมีความต้องการเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศและภายในภูมิภาค โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน



อรรถพร ศรีวัชรเมธากุล ปลัดกระทรวงการคลัง

เมื่อ AIB สามารถเริ่มดำเนินการภายในช่วงต้นปี 2559 (เมื่อประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 10 ประเทศ ซึ่งมีอำนาจในการออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงในการจัดตั้ง AIB เรียบร้อยแล้ว) การลงทุนของ AIB ในโครงการต่างๆ ในอนาคตที่มีพื้นที่ดำเนินการในบริเวณประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงจะช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในสาขาก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ พลังงาน และภาคบริการ มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียโดยตรงมากขึ้น โดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสของภาคเอกชนไทยในการเข้าร่วมประมูลงาน รวมถึงเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) ในอนาคตได้อีกด้วย

นอกจากนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIB ของไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียถือเป็นสัญลักษณ์ของการกระชับความร่วมมือระหว่างกันภายในภูมิภาคในการร่วมกันจัดตั้งกลไกทางการเงินในระดับพหุภาคี



เพื่อส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค และยกระดับการรวมตัวกันภายในภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

6. สถานะล่าสุดของ AIB

ปัจจุบันประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIB ทั้งหมด 57 ประเทศ ได้ร่างความตกลงฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้มีพิธีลงนามในร่างความตกลงฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเทศสมาชิกที่ลงนามในความตกลงฯ จำนวน 50 ประเทศ และมีสมาชิกผู้ก่อตั้งบางประเทศรวมถึงไทยซึ่งยังไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบตามกระบวนการภายในประเทศ โดยในส่วนของไทยนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ



และการพัฒนาด้านสังคมสำหรับประชากรในภูมิภาคเอเชียต่อไป

5. ไทยได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง

ในส่วนของไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIB และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้ง AIB (Memorandum of Understanding (MoU) on Establishing the AIB) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการเจรจาเกี่ยวกับการดำเนินงานเบื้องต้นของ AIB โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น กระทรวงการคลังจึงได้แต่งตั้งผู้เจรจาหลักเพื่อร่วมยกร่างความตกลงในการจัดตั้ง AIB (Articles of Agreement (AoA) on Establishing the AIB) อย่างเป็นทางการร่วมกับประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอื่นๆ

เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน ในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยประเทศสมาชิกที่ยังไม่สามารถลงนามได้ ยังสามารถลงนามในความตกลงฯ ดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปี 2558 นี้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลัง จะดำเนินการออกกฎหมาย เพื่อรองรับสถานะการเป็นองค์ระหว่างประเทศของ AIB ในลำดับถัดไป

สำหรับการดำเนินการระยะถัดไป จะมีการประชุมผู้เจรจาหลักต่อไปเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับการจัดตั้ง AIB และมีกำหนดการเบื้องต้นในการชำระเงินลงทุนจากประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งงวดแรกในช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้ AIB สามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2559

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กระทรวงการคลัง
www.mof.go.th